



ที่ พบ ๐๐๑๙/๒๐๕๓

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ทบทวนภารกิจหน่วยงานส่วนภูมิภาค

เรียน นายอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ร่างภารกิจหน่วยงาน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนภารกิจโครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๒ โดยศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้กรมฯ มีข้อมูลส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา และหากมีข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างความชัดเจนในการปรับภารกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ในการนี้ ขอให้อำเภอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ศึกษาร่างภารกิจหน่วยงานตารางเปรียบเทียบการแก้ไขคำสั่งแบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และเสนอความคิดเห็นตามร่างภารกิจฯ ส่งจังหวัดทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายถาวร แสนเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๕๗๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๑-๐๙๒๕



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

## สรุปการวิเคราะห์ภารกิจจากเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนภูมิภาค) ๒ จุดดำเนินการ

### ก.งาน

๑.งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความเห็นว่า เนื่องจากเป็นงานที่มีได้เป็นภารกิจพื้นฐานของ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอต้องแบกรับภาระงานเหล่านี้ ส่งผล กระทบต่อเวลาในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนั้น จะต้องกำหนดบทบาทให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ อย่างไร

งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรกำหนดให้ชัดเจนว่ารับผิดชอบเพียงแค่นี้ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และดำเนินงานภายใต้ อำนาจหน้าที่ในรูปคณะกรรมการเท่านั้น

๒.การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดเก็บ เช่น การใช้สมาร์ทโฟนและสร้าง แอปพลิเคชันแทนใช้เล่ม จปฐ. หรือการปรับรอบการจัดเก็บจาก ๑ ปี/ครั้ง เป็น ๒ ปี/ครั้ง หรือปรับปรุงเนื้อหาของ ข้อคำถามหรือเกณฑ์การวัด เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ หรือ รูปแบบวิธีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

๓.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เวทีประชุมมีความเห็นว่า ยังมีภารกิจ (เนื้องาน) น้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มงานอื่นในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีข้อเสนอ๒ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑ ปรับเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องกับทุนจากกลุ่มงานอื่นทั้งหมด เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน เป็นต้น และงาน ประชาสัมพันธ์ งานฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลกลางมารวมกับงานของกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเดิม และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กลุ่มงานสารสนเทศและกองทุน”

หรือ

แนวทางที่ ๒ ปรับภารกิจของกลุ่มงานสารสนเทศชุมชน โดยให้เพิ่มงานจัดการความรู้ และเปลี่ยนชื่อ เป็น “กลุ่มงานจัดการความรู้และสารสนเทศชุมชน” เพื่อให้เป็นหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเป็นแหล่งรวมข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ สนับสนุนการทำงานของกลุ่มงานอื่น และเป็นเครื่องมือชี้เป้าในการพัฒนาให้แก่ผู้บริหารจังหวัดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

๔.เนื่องจากปัจจุบัน ทุนชุมชนมีอยู่หลายแหล่งและมีความสำคัญในการเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบ อาชีพของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้ทุนชุมชนได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานไปสู่ “เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง” จึง เห็นควรยกระดับงานทุนชุมชนในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขึ้นเป็นภารกิจหลัก ระดับกลุ่มงานชื่อ “กลุ่มงาน ทุนชุมชน” ปรับเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องกับทุนจากกลุ่มงานอื่นทั้งหมด เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนแม่ ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มออม ทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน เป็นต้น มาอยู่ในกลุ่มงานนี้

๕.ฝ่ายอำนวยการ ควรเปลี่ยนชื่อจากฝ่ายเป็น “กลุ่มงานอำนวยการ” และปรับเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย อำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) เป็นหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พิเศษ) และหากนํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาให้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอำนวยการก็จะสามารถ เพิ่มค่างานให้สูงและมีปริมาณเพิ่มขึ้นได้รวมทั้ง การมอบอำนาจงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร งาน